

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๓๐๙๕๒



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอิษฎาภิเศก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

655๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๒๘๕๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/ว ๒๖๐๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทสรุปที่ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์
ของชาวไทย"

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองตามกรอบแนวทางที่กำหนด โดยให้ขยายผล
ไปยังอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองภายใต้คณะกรรมการ
เตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานประชาสัมพันธ์บทสรุปที่ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม
ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย" เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจของประชาชนและนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมและการ
ยอมรับในร่างสัญญาประชาคม

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างความ
สามัคคีปรองดองและสร้างการยอมรับในร่างสัญญาประชาคม จึงขอให้จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์
บทสรุปที่ดังกล่าว ในช่องทางที่จังหวัดรับผิดชอบหรือช่องทางอื่นที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสม รวมถึงให้ขยายผลไปยัง
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน
โทร. ๐-๒๒๒๒-๒๓๔๘, ๐-๒๒๒๒-๔๑๖๒

กลุ่มงาน	ยุทธศาสตร์
เลขที่	๒๖๕
วันที่	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๐

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

โดย คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

บทนำ (บทสคลิป สปอต สก๊อป)

ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย ตอน ๑

...“ความปรองดอง”ในพจนานุกรมของผมไม่ได้หมายความว่าเพียง “การลบล้าง” ความขัดแย้งทางการเมืองและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในอดีตที่นำไปสู่ความแตกแยกในสังคมเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงการจัดเงื่อนไขประเด็นปัญหา ข้อสงสัย ข้อกังวลใจ ในโครงการต่างๆตามนโยบายรัฐบาล จนนำไปสู่ความเข้าใจ ไว้วางใจและร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไปได้ โดยปราศจากการต่อต้าน ความขัดแย้ง และมีผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นที่ตั้ง”...

ข้อความข้างต้นคือส่วนหนึ่งในคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในรายการศาสตร์พระราชาเมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่แสดงถึงความปรารถนาอย่างยิ่งในลดปัญหาความเห็นที่แตกต่าง ซึ่งได้สะสมมาจนกลายเป็นความขัดแย้งรอบด้าน โดยรัฐบาลได้วางกรอบการดำเนินงานไว้ ๓ ด้าน คือการปฏิรูปประเทศ การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ภายใต้ชื่อย่อ ป.ย.ป. มีคณะกรรมการตามโครงสร้างและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน ๔ คณะ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทุกคณะกรรมการ และมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานคณะกรรมการแต่ละคณะตามความรับผิดชอบ

ในส่วนของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความปรองดอง มีพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานฯ แบ่ง คณะอนุกรรมการออกเป็น ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และ คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยแต่ละคณะอนุกรรมการล้วนมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการและวิชาชีพจากหลายหน่วยงานเป็นองค์คณะทำงาน เริ่มขับเคลื่อนด้วยการเปิดรับความข้อคิดเห็นจากตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วน นับแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ แล้วส่งเรื่องราวเข้าสู่การรวบรวมจัดระบบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะออกเป็น ๑๐ ด้าน คือ ด้านการเมือง ด้านความเหลื่อมล้ำ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านต่างประเทศ ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ ในรูปแบบข้อคิดเห็นข้อเสนอที่บูรณาการทุกแนวคิด โดยรวมแล้วเป็นเรื่องที่รัฐ/รัฐบาลได้ทำแล้วและกำลังทำอยู่ถึงร้อยละ ๖๐ และที่เหลือจะทำการต่อไปด้วยการจัดส่งเข้าสู่กระบวนการจัดทำข้อเสนอข้อคิดเห็นในรูปแบบ “สัญญาประชาคม” เพื่อเปิดเวทีการรับฟังและความเห็นร่วมกันอีกช่วงระยะหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็น “สัญญาประชาคม ฉบับที่สมบูรณ์จากประชาชนคนไทยทุกคน” อันจะเป็นรากฐานในการสร้างความสุขสงบอย่างเป็นรูปธรรม

ในช่วงการจัดทำกระบวนการของคณะอนุกรรมการ และ คณะกรรมการข้างต้นนี้ เรา-คนไทยทุกคนจะต้องเป็นส่วนสำคัญในการร่วมเวที สัญญาประชาคมที่กำลังจะมาถึง ต้องรับทราบแนวทางข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากตัวแทนของเราในเบื้องต้นทั้ง ๑๐ ด้านว่ามีสาระสำคัญและเนื้อหาอย่างไร เกี่ยวข้องกับการจะส่งเสริมหรือต้องจัดปัญหาอย่างไร โดยติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อสารมวลชน และ คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ในการนำเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้คนไทยได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อทำให้เกิดแนวคิดในการร่วมมือทำ “สัญญาประชาคม” ตามเจตนารมณ์ ของ เจ้าชองประเทศไทยทุกคน สืบไป

ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย ตอน ๒

หลักธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหลักอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค เป็นแนวคำสอนที่คนไทยถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขสงบ เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนใด ก็หาเหตุที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนหาสิ่งที่ต้องการให้พ้นจากความเดือดร้อน และ วิธีทำให้บรรลถึงความพ้นนั้นๆ อันเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองไทยของเราเป็นเมืองน่าอยู่ติดอันดับต้นๆของโลก

สิ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เมืองไทยน่าอยู่จริงๆสืบไปคือ การร่วมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในแผ่นดิน โดยเราทุกคนมีโอกาสที่จะร่วมสนับสนุนด้วยสัญญาประชาคม นั่นคือการวางอนาคตร่วมกันที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในส่วนของ การสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่คณะกรรมการป.ย.ป.จัดแยกตามข้อเสนอแนะของตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนในประเด็น ๑๐ ด้าน เพื่อที่จะครอบคลุมปัญหาและความทุกข์ร้อนที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อสะท้อนถึงเหตุแห่งความเดือดร้อน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้รัฐบาลนำไปแก้ไข จนนำมาสู่ข้อสรุปที่เป็นความเห็นร่วม เพื่อนำไปกำหนดกรอบกติกาของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ บนพื้นฐานของความคิดเห็นที่ผนวกแตกต่างกันได้ ซึ่งทุกคนในสังคมพร้อมและเต็มใจที่จะเดินไปตามกรอบกติกาดังกล่าวที่ทุกคนร่วมกันกำหนดไว้

จากการรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองสะท้อนความจริงที่ว่า ปัญหาของประชาชนเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจ และ ถูกบิดเบือนแนวคิดในการเข้าร่วมดำเนินงานในกิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาต่างๆ

ในระยะแรก จึงได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบภายใต้แผนงาน/โครงการของหน่วยงานรัฐที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น ร้อยละ ๖๐ ของตัวแทนกลุ่มประชาชน ที่จะช่วยลดความแตกแยกทางความคิด การชุมนุมประท้วง และการไม่เชื่อมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางเพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ขณะนี้

ในระยะกลาง คือการแก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องใช้เวลาอาทิ เช่น

- ปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องที่ดินและน้ำ โดยรัฐจัดที่ดินให้กับผู้ไร้ที่ทำกินจำนวน ๑๗ พันไร่ ออกกฎหมายช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำสัญญากับนายทุนที่ไม่เป็นธรรม มีมาตรการเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า รวมถึงจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันได

- ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยแก้ไขกฎหมายที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ล่าช้ากับทุกฝ่าย มีความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ยุค 4.0

- ปัญหากระบวนการเมือง โดยปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น คือการวางแผนร่วมกันที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคนโดยนำเรื่องที่ยังไม่เข้าใจกันมาทำความเข้าใจกันเพื่อไม่ให้นำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคต ส่วนเรื่องใดที่ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็ต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลไปพร้อมๆกัน เพื่อร่วมกันปฏิรูปและร่วมกันวางยุทธศาสตร์ของชาติ ที่มาจาก สัญญาประชาคม ที่เกิดจากความเห็นร่วมของชาวไทยทุกคนต่อไป